



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,273 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,647,685 ราย เสียชีวิต 26 ราย เสียชีวิตสะสม 32,248 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,198 ราย รักษาหายสะสม 4,598,834 ราย ยังรักษาอยู่ 16,603 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 605,859,798 (+53,419) ราย 6,488,072 (+91) ราย รักษาหาย 581,240,700 (+191,914) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. บรรจุ ชรก.โควิด รอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

- หลังจาก สรช. พร้อมตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด 19 เดินทางไปยื่นหนังสือถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เมื่อ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้พิจารณาเร่ง ก.พ. เติมนักวิชาการบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบ 2 ล่าสุด นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัด สธ. เลขาธิการ ก.พ. ผอ.สำนักงานประมาณ สภาการสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ เพื่อนัดประชุม กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 1 ก.ย. นี้ ที่อาคารรัฐสภา ผ่านระบบซูม โดยมีวาระติดตามความก้าวหน้า 3 ประเด็น คือ กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขบรรจุโควิด 19 รอบ 2 จำนวน 63 สายงาน และปรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขสู่วิชาการ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง 3 ประเด็นดังกล่าวผ่านการพิจารณาจาก อ.ก.พ.สธ.แล้ว

2. COVID Rebound

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- นพ.ธีระวรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพลสต้อปเตือนความรู้โรคโควิด 19 ว่า 1. คนที่เป็นโรคเบาหวานต้องป้องกันให้ดี เพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด 19 มากขึ้น 2. COVID Rebound หรือการเป็นกลับซ้ำ เกิดได้ทั้งในคนที่ได้ยาด้านไวรัส และไม่ได้ยาด้านไวรัส การแยกกักตัวในระยะเวลาที่ถูกต้องและนานเพียงพอ (14 วันสำหรับ Omicron หรืออย่างน้อย 7-10 วัน โดยก่อนออกจากการกักตัว ต้องแน่ใจว่าไม่มีอาการ และตรวจ ATK ได้ผลลบ) จึงมีความสำคัญที่จะทำให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มุมมองหมอ

- สถานการณ์โควิด 19 กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคระบาดที่ควรเฝ้าระวังตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป โดยจำนวนของผู้ติดเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ขณะนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,800 ราย/วัน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงมาต่ำกว่าระดับ 30 ราย ต่อเนื่องมานานพอสมควร ซึ่ง สร. ได้สื่อสารและชี้แจงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งการปฏิบัติตัวของประชาชนทุกคนไว้มากพอสมควร เป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ **ส่วนแรก** คือ การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อหรือเมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการเพียงเล็กน้อยที่จะไม่นำไปสู่การเสียชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้ารับการรักษาเร็วขึ้น แนะนำว่าประชาชนทุกกลุ่มควรจะได้รับวัคซีนชนิดใดก็ตามอย่างน้อยที่สุด 3 เข็ม และหากเข็มสุดท้ายเป็นวัคซีนชนิด mRNA ก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงพอเพียง **ส่วนที่ 2** คือ เรื่องของการเข้าสู่กระบวนการรักษาในกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ และตรวจพบค่าผลตรวจ ATK เป็น 2 ซิต ให้เข้าสู่การรักษา โดยให้สังเกตอาการของตัวเองเป็นสำคัญ ร่วมกับการพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 หรือไม่ หากไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีอาการเล็กน้อย อาจจะติดต่อขอรับยาได้จากร้านขายยา **ส่วนที่ 3** คือ การดูแลป้องกันตัวเองให้พ้นจากการได้รับเชื้อหรือติดเชื้อ ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิดเสมอ โดยเฉพาะเมื่อออกไปในบริเวณที่มีคนจำนวนมาก รวมถึงการล้างหรือทำความสะอาดมือบ่อย ๆ




โรคฝีดาษวานร

รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaipbs, ch3plus, TNN, thainewsonline, sondhitalk, thebangkokinsight, newtv, ejan, kaohoon, hfocus, thailandplus, springnews, moneyandbanking, news1live, ch7, mcot. plewseengern)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรรายที่ 7 เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อายุ 37 ปี อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ มีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติผิวสีก่อนมีอาการป่วย จากการสอบสวนโรคพบว่า 3 สัปดาห์ก่อนป่วย ไปเที่ยวย่านบันเทิงที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ล่าสุดเข้ารับการรักษาในสถาบันบำราศนราดูร พร้อมติดตามเฝ้าระวังอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทั้ง 3 รายอย่างใกล้ชิด วันที่สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้ายคือวันที่ 21 ส.ค.65 และจะครบกำหนดระยะเฝ้าระวังในวันที่ 11 ก.ย.65</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ศูนย์ ACPHEED สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.พร้อมด้วย เลขาธิการอาเซียน และรมต.สาธารณสุขประเทศกลุ่มอาเซียน และรมต.เขตเศรษฐกิจเอเปค ร่วมพิธีเปิด สนง.เลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ณ ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งในระยะแรกจะมี 3 ประเทศ ที่รับเป็นแกนนำดำเนินการ โดยเวียดนามรับหน้าที่ด้านการป้องกัน อินโดนีเซียดำเนินการตรวจจับ และไทยทำหน้าที่ตอบโต้และสื่อสารความเสี่ยง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของไทยในระดับภูมิภาคของอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางและพร้อมร่วมกันรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ไขหวัตมะเชื้อเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, thaipbs, nation, kapok, js100, ejan, workpointtoday, hfocus, ch3plus, ch7, mcot, springnews, thebangkokinsight, thestandard, newtv, sondhitalk, isranews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า จากข้อมูลเบื้องต้นโรคไขหวัตมะเชื้อเทศยังไม่พบบ่อย ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในไทย เป็นการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด กระบวนการคัดกรองและรักษาในประเทศทำได้เช่นเดียวกับโรคมือ เท้า ปากในเด็ก ปัจจุบันมีทั้งชุดตรวจคัดกรอง ยารักษาในสถานพยาบาลทุกระดับ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการระดับระวางดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก และบริเวณพื้นที่ที่เด็กอยู่เป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯโพสต์ การตั้งชื่อไขหวัตมะเชื้อเทศ เพราะเด็กที่ป่วยจะมีลักษณะ ผื่นแดง เป็นตุ่มน้ำ คล้ายหวัตมะเชื้อเทศ อาการเริ่มต้นคล้ายไขหวัต คือมีไข้ ปวดเมื่อย ต่อมาผื่น ลักษณะแดง เป็นตุ่มน้ำ โรคนี้ไม่รุนแรงและหายได้เอง ไม่มีผู้เสียชีวิต จากการสันนิษฐานลักษณะอาการคล้ายไขหวัตชองยุงลาย (Chikungunya) ไข้เลือดออก มือเท้าปาก รวมถึงต้องติดตามว่าไวรัสที่เกิดในอินเดียเกิดจากตัวไหน เชื่อว่าเกิดจากเชื้อไวรัส Cocksackie เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก และไม่รุนแรงเหมือนเชื้อ enterovirus A 71 ที่อาจทำให้เกิดสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก</p>	
<p>กิน "อาหารแปรรูป" เสี่ยงโรคมองเสื่อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, Thai PBS, TNN, springnews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วิถีชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมือง และความเครียดสะสมจากการทำงาน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มบริโภคอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูป ซึ่งหากกินในปริมาณที่มากเกินไป และติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร ผิดพรหมที่ย้วยน หย่อนคล้อยดูแลก่อนวัย และเสี่ยงเป็นโรคมองเสื่อมได้ สาเหตุเพราะมีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวสูงเกินไป</p>	
<p>โครงการวิจัยวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายชาติป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม นพ.ธนสิทธิ์ ไพระพงษ์ ผอ.รพ.นครพนม ดร.นพ. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา และนางบุญนิภา สงคราม รองผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินการโครงการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวก (HXP-GPOVac) ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ณ สสจ.นครพนม และศาลาประชาคมมยงใจยุทธ ศาลากลาง จ.นครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย</p>	
<p>บ้าน-ที่ทำงาน'ปลอดฝุ่น/โรค สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (tnn)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ชวนประชาชนทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานให้ปลอดฝุ่นลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้ 1) คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือไม่ใช้แล้วออกไป 2) เช็ดถูบริเวณที่มีฝุ่น และพื้นห้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า màn ภายในห้องเป็นประจำด้วย 3) ควรสร้างสุขนิสัยในการทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่น และ 4) ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม รวมทั้งควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น</p>	
<p>รางวัล SMART LAB & X-RAY AWARD</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (thailand.shafaqna, Ch.7, newswit)</p> <p>- นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เครื่องช่วยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565” เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบาย ด้านการสาธารณสุขของประเทศ ให้ประชาชนรับบริการที่มีมาตรฐาน และเท่าเทียม</p>	-
<p>โรคที่มาในช่วงฤดูฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะไข้เลือดออก ที่ล่าสุดกรมควบคุมโรค สธ. รายงานพบผู้ป่วยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 10 ส.ค. พบผู้ป่วย 16,276 ราย เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับแนวโน้มที่ผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น จึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการบุตรหลาน คนในครอบครัว เช่นเดียวกับโรค “มือ เท้า ปาก” ที่มักเกิดกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ แนะนำให้แนวทางป้องกันโควิด 19 สามารถป้องกันโรคได้เช่นกัน</p>	-
<p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้ามะเร็งรักษาทุกที่ (Cancer anywhere) ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564-30 มิ.ย. 2565 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ จำนวน 603,060 ครั้ง จากเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 339,371 ครั้ง แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 506,941 ครั้ง และแบบผู้ป่วยใน 96,119 ครั้ง นโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการรักษาได้มากขึ้น เร็วขึ้น ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นด้วย</p>	-
<p>กฎหมายพีชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- พ.ร.บ.พีชกระท่อม พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 กฎหมายนิยามความหมายใบของพีชกระท่อม โดยให้รวมถึงน้ำต้มใบของพีชกระท่อมและสารสกัดที่ได้จากใบของพีชกระท่อมด้วย ต้องศึกษากฎหมายให้ถ่องแท้ ห้ามขายเด็กต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร กำหนดสถานที่ห้ามขาย ในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก และขายโดยใช้เครื่องขาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท</p>	-
<p>เพลิงไหม้ผับ Mountain B</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- กรณีโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญเพลิงไหม้ผับ Mountain B อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ล่าสุด น.ส.ลัดดาวัลย์ เกษกร อายุ 30 ปี อาชีพแม่ค้าขายกาแฟ 1 ในผู้บาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้ว 23 วัน เมื่อ 4 วันก่อนเพื่อนๆ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดรับบริจาคเลือด หลังมีอาการโคมาอีกครั้ง และเสียชีวิตที่ รพ.ชลบุรี เมื่อเวลา 15.10 น. นับเป็นรายที่ 22 จากโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ครั้งนี้ ขณะที่สจ.ชลบุรี เผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-28 ส.ค. รวม 24 วัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 22 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ 18 ราย ในจำนวนนี้อาการโคมาต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก 6 ราย</p>	